

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
HUYỆN DẦU TIẾNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 78 / LT-PGDĐT-CĐGD

Dầu Tiếng, ngày 28 tháng 4 năm 2017

V/v vận động CBCC, VC, NLĐ ủng hộ
Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và
bệnh nhân nghèo huyện Dầu Tiếng

Kính gửi: Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường Mầm non,
Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện

Thực hiện “Lời kêu gọi” ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Hội bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi – Bệnh nhân nghèo huyện Dầu Tiếng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2021.

Thực hiện chủ trương cùng Nhà nước chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo trợ xã hội, chủ trương xóa đói giảm nghèo nhằm giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn khắc phục khó khăn, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phòng Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Giáo dục huyện Dầu Tiếng kêu gọi lòng hảo tâm của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động (CBCC, VC, NLĐ) trong toàn ngành đóng góp ủng hộ một phần kinh phí để Hội bảo trợ Người khuyết tật – Trẻ mồ côi – Bệnh nhân nghèo và người già neo đơn huyện Dầu Tiếng có thêm điều kiện thực hiện một số chương trình hoạt động như: tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng, mổ mắt đục thủy tinh thể, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết,... cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và người già neo đơn của huyện Dầu Tiếng.

1. Đối tượng vận động

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Giáo dục huyện Dầu Tiếng.

2. Hình thức đóng góp

Trên tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng mỗi cá nhân, đơn vị mà có những hình thức ủng hộ tinh thần và vật chất thích hợp.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày triển khai đến hết ngày 26/5/2017.

Số tiền đóng góp ủng hộ các đơn vị có thể nộp trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Dầu Tiếng hoặc chuyển khoản vào tài khoản Hội bảo trợ NKT – TMC- BNN (văn bản đính kèm); ngoài ra, các đơn vị có thể nộp về Văn phòng - Phòng Giáo dục cho Đ/c Băng Lynch.

Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc đúng theo tinh thần nội dung và thời gian quy định trên.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: VT, CDN, S48.



TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Handwritten signature in blue ink

Nguyễn Thị Thu Phương

TRƯỞNG PHÒNG



Handwritten signature in blue ink

Tạ Tấn Tuấn

Dầu Tiếng, ngày 04 tháng 4 năm 2017

LỜI KÊU GỌI

Của Ban Chấp hành Hội BT NKT-TMC-BNN Huyện Dầu Tiếng lần thứ III
Nhiệm kỳ (2017-2022)

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
- Các tổ chức xã hội
- Các đơn vị doanh nghiệp
- Các nhà hảo tâm
- Toàn thể nhân dân trong Huyện Dầu Tiếng

Trong những năm qua tình hình kinh tế của Tỉnh Bình Dương nói chung, Huyện Dầu Tiếng nói riêng không ngừng đổi mới, phát triển đề đưa mức sống của nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện & nâng cao; nhưng do tác động của mặt trái cơ chế thị trường nên vẫn còn một bộ phận người dân còn nghèo như: Người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn không thể tự vươn lên hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng xã hội.

Xuất phát từ truyền thống bao đời nay của dân tộc ta “**Lá lành đùm lá rách**”, “**Thương người như thể thương thân**”, “**Nhiều điều phải lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng**”, ... tiếp bước truyền thống ấy nên việc bảo vệ chăm sóc giúp đỡ NKT-TMC-BNN đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn nhân dân trong huyện rất quan tâm, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cả cộng đồng và xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tiếp nhận sự giúp đỡ tinh thần và vật chất 1.901 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật) của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp giúp đỡ cho trên 4494 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn được thụ hưởng với các chương trình: thăm tặng quà, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp, tặng học bổng, mổ mắt đục thủy tinh thể, xây tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, ...

Sự giúp đỡ đó đã phần nào làm vơi bớt đi nỗi đau của người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn trong toàn huyện. Đại hội lần thứ III Hội bảo trợ NKT-TMC-BNN huyện Dầu Tiếng xin ghi nhận và trân trọng tri ân sự đóng góp đó.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội lần thứ III. Hội BT NKT-TMC-BNN huyện Dầu Tiếng đề ra các chương trình bảo trợ chăm sóc, phục hồi chức năng cho hàng ngàn người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, cần phải có hàng trăm ca phẫu thuật mắt đục thủy tinh thể cho người nghèo, hàng chục ngôi nhà tình thương cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn và chương trình dạy chữ,

dạy nghề miễn phí tạo việc làm cho người khuyết tật, trẻ mồ côi ... Tất cả những nhiệm vụ, mục tiêu đó rất khó khăn nhưng Ban Chấp hành tin rằng với sự hỗ trợ nhiệt tình cùng đồng hành của các tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân và nhân dân trong huyện có lòng hảo tâm, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu của Đại hội đã đề ra.

Ban Chấp hành Hội BT NKT-TMC-BNN nhiệm kỳ III mong rằng tất cả chúng ta hãy chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình, gia đình mình, tổ chức mình với NKT-TMC-BNN, giúp họ được sống trong sự đồng cảm thương yêu của toàn xã hội .

Hãy giúp họ được chăm sóc sức khỏe, được học tập văn hóa, học nghề, tạo được làm việc để ổn định và cải thiện đời sống, giúp NKT-TMC-BNN vượt qua những khó khăn, mặc cảm tật nguyền vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập vào cộng đồng xã hội .

Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp, hỗ trợ trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, địa chỉ đường Hùng Vương, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, số điện thoại liên hệ 0650.3.561143; hoặc chuyển tiền vào tài khoản Hội bảo trợ NKT – TMC – BNN số tài khoản : **3713.0.1117207.00000** tại Kho bạc nhà nước huyện Dầu Tiếng.

Sau cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng của quý vị.

**BCH. HỘI BẢO TRỢ NKT-TMC-BNN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu